

จำริญ ชินธรรมมิตร

'ซีไอโอ' หัวใจสีเขียว

จำริญ ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ถือเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับชั้นนำพลันที่เขานำบริษัทที่รับผิดชอบเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL Group เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 บริษัทได้สร้างต้นแบบอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ EIA) บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า โดยการจัดตั้งโรงงานน้ำตาลนิเวศไทย ที่อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รับซื้ออ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ตามราคาประกันของรัฐบาล จัดการผลิตเพื่อประโยชน์สูงสุดอย่าง

ครบวงจร ทั้งโรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเอทานอล โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมาจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม คุณภาพชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบไม่มีของเสียเหลือทิ้ง

กลุ่มเคเอสแอล ให้ความสำคัญกับการผลิตและการบริโภคสินค้า/บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในโลก ปัญหามลพิษทำให้ระบบนิเวศไม่สามารถรองรับและปรับสมดุลได้ทันต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงได้พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไปสู่การเกิดนวัตกรรมอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น หรือแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การปฏิบัติ การจัดการการผลิต (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) ให้คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของคนในโรงงานและในชุมชน การอยู่ร่วมกันของทุกภาคส่วนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน เน้นการนำของเหลือใช้และของเสียกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3R's = Reuse, Reduce, Recycle (การใช้ซ้ำ, การลดของเสีย และการนำวัสดุเหลือใช้/ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือการนำวัสดุเหลือใช้/ของเสียมาเป็นวัตถุดิบของอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง) สร้างกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการป้องกันมลพิษ โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ควบคู่กับการสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลให้เกิดความยั่งยืน โดยคำนึงถึงเรื่องภาวะโลกร้อนและของเสียเหลือศูนย์ (ZERO WASTE)

“การผลิตน้ำตาลให้ต้องผลิตในไร่อ้อย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลและ



สร้างชาวไร่อ้อยให้อยู่ได้อย่างมีความสุข เข้มแข็งและยั่งยืน” ชื่ออ้อยน้ำตาลขอนแก่นกล่าว

เขายังได้พัฒนาริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท ให้เป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล.ริเวอร์แคว ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีฐานสำหรับศึกษา

เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง 13 ฐานเรียนรู้ที่ยังประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน ชุมชน เครือข่ายธุรกิจที่ต้องการจัดการธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนงานวิจัยชุมชนร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จำนวน 20 โรงเรียน

พร้อมกันนี้ ยังได้ขับเคลื่อนธุรกิจ



ในรูปแบบของการประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) โดยเป็น 1 ใน 5 ภาคี (เบญจภาคี) ลงนามความร่วมมือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพลังงานทดแทนและป่าต้นน้ำจังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย (ต่อมาใช้ชื่อ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชน

ในปี พ.ศ.2551 เขาได้บริจาคที่ดินจำนวน 81 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.สระแก้ว บริจาคเงิน 20 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารทรงงานฯ อาคารอนุสรณ์ ประสงค์ อาคารเรือนไทย และจัดภูมิทัศน์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาชุมชน รวมทั้งบริจาคเงินอีก 3 ล้านบาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตโครงการบัณฑิตคืนถิ่นของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยในระยะเริ่มต้น และในระยะเวลาดังกล่าวอีกด้วย การร่วมขับเคลื่อนการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.สระแก้ว ได้ส่งผลให้เกิดการขยายผลการจัดการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาส เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษาไปสู่การจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด ต.ม.จ.จังหวัดตาก ในเวลาต่อมา

กลุ่มเคเอสแอล ยังมีเป้าหมายผลักดันให้เกิดต้นแบบ BIO-Bases Industry Cluster ใน “โครงการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวครบวงจร และ HALAL Park (HAL-Q. Standard) ของ KSL. ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว (KSL. Green Complex Industrial Area & HALAL Park (HAL-Q. Standard) SEZ.) ให้เป็นโครงการนำร่องที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถด้านการแปรรูปสินค้าการเกษตร

จำรูญ ชินธรรมมิตร จึงถือเป็นนักธุรกิจที่ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำนักธุรกิจต้นแบบที่พัฒนาความสำเร็จทางธุรกิจไปสู่การทำธุรกิจสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างครบวงจร



จำรูญ ชินธรรมมิตร